

Số: /KQĐT-STNMT

Quảng Ngãi, ngày tháng năm 2023

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH
Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của
Khu hậu cần dịch vụ cảng cá sông Trà Bồng

Kính gửi: Công ty TNHH Thiên Phú

Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Quyết định số 304/QĐ-UB ngày 31/08/2015 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Công văn số 158/UB ngày 09/4/2021 của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn về việc triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021;

Căn cứ Công văn số 2092/UBND-NNTN ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;

Căn cứ Công văn số 1378/UBND-KTN ngày 03/4/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện và cấp cơ sở;

Theo đề nghị của Công ty TNHH Thiên Phú tại Công văn số 8.23/MT/Cty-TP ngày 08/8/2023 về việc trình phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại dự án Khu hậu cần dịch vụ cảng cá sông Trà Bồng, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan; kiểm tra thực địa các nội dung liên quan đến kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở; tổng hợp và thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Khu hậu cần dịch vụ cảng cá sông Trà Bồng như sau:

I. Thông tin chung về dự án:

1. *Tên dự án:* Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Khu hậu cần dịch vụ cảng cá sông Trà Bồng.

2. *Chủ dự án:* Công ty TNHH Thiên Phú.

3. *Địa điểm hoạt động dự án:* xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

II. Kết quả thẩm định Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu:

Thông qua Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Khu hậu cần dịch vụ cảng cá sông Trà Bồng nhưng phải chỉnh sửa, bổ sung làm rõ một số nội dung sau:

- II. Đánh giá tình hình

+ Mục 2.2. Tính chất, quy mô đặc điểm của cơ sở:

➤ Mục 2.2.1. Tính chất của cơ sở (trang 14 – trang 17): Đề nghị chuyển mục b1, b2 sang mục 2.2.2.2.4 cho phù hợp với nội dung.

➤ Mục 2.2.2. Quy mô và công nghệ của cơ sở (trang 17 – trang 24): Theo kết quả kiểm tra thực địa ngày 07/8/2023 thì tại cơ sở có 2 khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu là Cửa hàng xăng dầu và Cầu cảng cập tàu thuyền để thu mua hải sản. Tuy nhiên chưa mô tả cụ thể, chi tiết về quy mô, công suất, thiết kế của 2 khu vực này. Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung các thông tin tại Khu vực cầu cảng (Chiều dài cầu cảng? Khả năng cập tàu có công suất bao nhiêu?); Khu vực Cửa hàng xăng dầu (Bao nhiêu bồn chứa? Bao nhiêu bồn chứa dầu, dung tích? Bao nhiêu bồn chứa xăng, dung tích? Bao nhiêu bồn chứa dầu, bao nhiêu bồn chứa xăng?).

+ Mục 2.3. Lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó sự cố tràn dầu hiện có của cơ sở:

➤ Mục 2.3.2 Phương tiện và trang thiết bị ứng phó (trang 25 – trang 27): Theo kết quả kiểm tra thực địa ngày 07/8/2023 thì cơ sở đã đầu tư mua sắm một số trang thiết bị, vật tư chuyên dụng ứng phó sự cố tràn dầu, còn thiếu: Phao quây dầu tự nổi trên nước: 15 mét, Phao quây thấm dầu trên bờ: 01 cái; Tấm thấm dầu: 10 tấm; Gói thấm dầu: 01 cái và Bột thấm hút và phân hủy sinh học: 01 bao. Đề nghị chủ cơ sở đầu tư mua sắm đầy đủ các trang thiết bị còn thiếu nêu trên và báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời đề nghị chủ cơ sở chỉnh sửa đoạn “Sau khi kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của cơ sở được UBND tỉnh phê duyệt, Công ty sẽ tiến hành ký hợp đồng hoặc đầu tư toàn bộ trang thiết bị, vật tư ứng phó sự cố tràn dầu như đã trình bày ở bảng 11. Sau khi hoàn thành ... Thời gian dự kiến mua sắm trang thiết bị: Năm 2023” thành “Để chủ động phòng ngừa và tổ chức triển khai ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở hiệu quả, Công ty đã đầu tư mua sắm các thiết bị, vật tư chuyên dụng cụ thể tại bảng 11 sau”; chỉnh sửa tên Bảng 11 thành “Danh sách trang thiết bị, vật tư UPSCTD đã đầu tư mua sắm” và cập nhật danh sách, số lượng các trang thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu đã đầu tư mua sắm vào bảng cho phù hợp với thực tế.

➤ Mục 2.3.4. Nguồn lực của tỉnh Quảng Ngãi (trang 28): Đề nghị bỏ mục này vì nội dung không phù hợp.

➤ Mục 2.3.5. Nguồn lực bên ngoài (trang 28 – trang 29):

Kế hoạch nêu “Trong trường hợp xảy ra sự cố vượt quá khả năng ứng phó, Công ty sẽ huy động thêm lực lượng từ bên ngoài như các ban, ngành chức năng” là chưa phù hợp vì cơ sở không có thẩm quyền huy động các lực lượng

này. Đề nghị chỉnh sửa lại như sau: “*Trong trường hợp xảy ra sự cố vượt quá khả năng ứng phó, Công ty sẽ thông báo cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để hỗ trợ lực lượng và trang thiết bị tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu tại cơ sở*”.

Bảng 13. Các đơn vị ứng phó xử lý sự cố tràn dầu chuyên nghiệp: Kế hoạch nêu “*Trung tâm Ứng phó sự cố Môi trường Việt Nam, địa chỉ: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi*” là chưa đúng, đề nghị bỏ nội dung này.

Bảng 14. Danh sách các cơ quan liên lạc bên ngoài: Đề nghị nhập dòng số 8 và dòng số 10 và chỉnh sửa thành “*Văn phòng Ban Chỉ huy UPSCTD tỉnh (Phòng Biển và Hải đảo, địa chỉ: 163 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại: 0255.3824765)*”; bỏ dòng số 13 và dòng số 14; bổ sung Công ty CP Cơ – Điện – Môi trường Lilama, địa chỉ: Khu kinh tế Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ xử lý chất thải nhiễm dầu (chất thải nguy hại) tại cơ sở.

- III. Tổ chức lực lượng phương tiện ứng phó

+ Tại Mục 3.4. Tổ chức sử dụng lực lượng (trang 39 – trang 40): Đối với lực lượng tại chỗ, kế hoạch nêu “*Sử dụng cát để quay chặn xung quanh khu vực xảy ra sự cố không cho dầu loang rộng*” là chưa phù hợp vì đối với sự cố trên sông, biển thì không thể dùng cát để quay chặn, nên sử dụng thiết bị chuyên dụng là Phao quay dầu để quay chặn, cô lập dầu tràn, đề nghị chỉnh sửa nội dung này.

- IV. Dự kiến tình huống tràn dầu, biện pháp xử lý

+ Tại các tình huống, kế hoạch nêu “*Đội trưởng Đội ứng phó sự cố tràn dầu thông báo, báo động đến các lực lượng chức năng là chưa phù hợp. Theo quy trình thì người phát hiện sự cố sẽ thông báo cho Đội trưởng Đội ứng phó sự cố tràn dầu Công ty, Đội trưởng Đội ứng phó sự cố tràn dầu Công ty sẽ thông báo cho Trưởng ban BCH UPSCTD Công ty để chỉ đạo ứng phó cũng như chịu trách nhiệm thông báo, báo động đến các cơ quan, đơn vị liên quan, đề nghị chỉnh sửa lại cho phù hợp.*”

+ Kế hoạch nêu “*Đội UPSCTD nhanh chóng có mặt tại hiện trường chia thành các tổ công tác (tổ y tế, tổ hậu cần, tổ PCCC; tổ bảo vệ hiện trường)*” là chưa phù hợp vì Đội UPSCTD được thành lập với chức năng tổ chức ứng phó sự cố tràn dầu, nếu phân ra các nhiệm vụ khác thì lực lượng không đảm bảo để tổ chức ứng phó tràn dầu hiệu quả. Đề nghị chỉnh sửa lại nội dung này.

+ Đề nghị bổ sung tình huống tràn dầu tràn có cháy nổ và biện pháp tổ chức ứng phó đối với tình huống này để làm cơ sở tổ chức huấn luyện, nâng cao kỹ năng cho lực lượng ứng phó của cơ sở sau khi kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ cơ sở làm rõ Quyết định số 193.11/Cty-TP ngày 19/3/2021 của Công ty TNHH Thiên Phú là Quyết định thành lập Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng cá sông Trà Bồng hay là Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ huy và Đội ứng phó sự cố tràn dầu dự án Khu dịch vụ

hậu cần cảng cá sông Trà Bồng, nếu là kiện toàn thì Quyết định này thay thế cho Quyết định thành lập nào trước đây, đồng thời bổ sung danh sách các thành viên kèm theo Quyết định.

- Đề nghị Chủ cơ sở bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan vào Kế hoạch gồm: Bản cam kết đảm bảo về tài chính để bồi thường thiệt hại về môi trường, tài sản của nhà nước và nhân dân do cơ sở gây ra theo quy định tại Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu.

Lưu ý: Đề nghị rà soát, chỉnh sửa các lỗi từ ngữ, chính tả trong báo cáo. Đồng thời, chỉnh sửa Kế hoạch hoàn chỉnh theo tất cả ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan (có các văn bản ý kiến kèm theo Công văn này).

III. Kết luận:

Đề nghị Công ty TNHH Thiên Phú chỉnh sửa, hoàn thiện Kế hoạch theo Kết quả thẩm định này. Hồ sơ sau khi hoàn thiện (*thành phần hồ sơ gồm: 01 Công văn đề nghị thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Khu dịch vụ hậu cần cảng cá sông Trà Bồng và 04 quyển báo cáo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu đã chỉnh sửa, bổ sung*) gửi về Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát Thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ: số 54 Hùng Vương, tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của Khu dịch vụ hậu cần cảng cá sông Trà Bồng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Q.GĐ, PGĐ Sở (Đ/c Tân);
- Lưu: VT, BHD_(vi).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Quốc Tân